



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

ที่ อน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
โรงพยาบาลอุทัยธานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ตามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และตามกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต นั้น

โดย คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ MOPH Solicit Report System : MSRSและเพื่อการส่งแบบประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ข้อ EB ๒๒ “หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน” และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลอุทัยธานี หัวข้อ “ITA” เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานีที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสิทธิโชค ว่องวิการ)

นิติกร

ทราบ/อนุญาต

(นางชนินญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี



อัตลักษณ์โรงพยาบาลอุทัยธานี
"ชื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ"

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี
ตามประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทัยธานี วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : ประกาศมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ โรงพยาบาลอุทัยธานี รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ โรงพยาบาล อุทัยธานี Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นายสิทธิโชค ว่องวิการ) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง (นางชนัญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี (หัวหน้า) วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายสิทธิโชค ว่องวิการ) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	





อัตลักษณ์โรงพยาบาลอุทัยธานี
"ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ"